

สัปดาห์

บุคคลที่ บุคคลที่ บุคคลที่

วันที่ ๒๗

เดือน

ล.๑

พ.ศ.

๕๖

๒๕๖๓

๑๕

พด.ห่วงใยชาวสวน แนะนำวิธีดูแลจัดการดินและน้ำหลังน้ำท่วม

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ ฤดูฝน บางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกไม้ผลกำลังประสบปัญหาน้ำท่วม กรมพัฒนาที่ดินมีความห่วงใยต่อเกษตรกรชาวสวน เพราะถ้ามีน้ำท่วมนานๆ ต้นไม้ผลบางชนิดอาจจะล้มได้ และยังทำให้ดินขาดการระบายอากาศ อินทรีย์วัตถุในดิน เศษพืชและสัตว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยกระบวนการไม่ใช้ออกซิเจน ทำให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบรากไม้ผล ทำให้ประสิทธิภาพการดูดน้ำและแร่ธาตุต่างๆ จะลดลง ทำให้ต้นไม้ขาดน้ำและธาตุอาหารพืช ส่งผลให้ไม้ผลอ่อนแอ ง่ายต่อการที่โรคและแมลงจะเข้าทำลาย จนเกิดความเสียหายได้

ดังนั้นถ้าหากสวนไม้ผลของเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เบื้องต้นไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำที่ดิน ไม้ผลเพราะจะทำให้รากขาดและรากเน่าได้ง่าย ถ้าต้นล้มควรหาไม้ยาวค้ำยันไว้ก่อน จากนั้นให้ระบายน้ำออกจากโคนต้นให้หมดเป็นการเร่งด่วน โดยทำร่องน้ำระหว่างแถวไม้ผลให้ลึกอย่างน้อย ประมาณ 50 ซม. แต่ถ้าดินเป็นเลนให้ใช้ไถผูกเชือกแล้วลากให้เป็นร่องลึกระหว่างแถว ทำให้เป็นทางระบายน้ำแล้วเอาไม้แหวกดินให้เป็นร่องเล็กๆ ที่บริเวณโคนต้นให้น้ำไหลลงสู่ทางระบายน้ำที่ทำได้ ถ้ามีเศษพืชและสัตว์ต่างๆ ที่บดกั้นอยู่ควรเอาออกให้หมด เพราะการสลายตัวของเศษพืชที่ฝังดินทำให้เกิดความร้อนและก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อรากพืช นอกจากนี้อาจจะใช้ไม้ไผ่เจาะรูปักไว้ที่โคนต้นเพื่อระบายความร้อนและก๊าซพิษออกจากโคนต้นด้วยก็ได้ พอดินเริ่มแห้งให้ ดัดแต่งกิ่งเอาใบแก่ และกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงแดดออก เพราะใบพวกนี้ปรุงอาหารไม่ได้หรือได้น้อยแต่กินอาหารมาก และสุดท้ายให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โดยใส่ในร่องที่ขุดดินขึ้นรอบๆ ทรงพุ่ม ซึ่งความกว้างของร่องประมาณ 15 ซม. ลึกประมาณ 15 ซม. หรือใส่ที่โคนต้นในกรณีที่ดินไม่ยังมีขนาดเล็ก

นางกุลรัศมี กล่าวในตอนท้ายว่า "ส่วนการให้น้ำกรณีดินแห้ง ถ้าเป็นที่ต่ำให้ยกขอบแปลงเป็น คันดินให้สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วม ไม่ต่ำกว่า 30 ซม. โดยขุดคูน้ำรอบๆ แปลงแล้วนำดินจากการขุดคูน้ำมาป็นเป็น คันดิน ขอบคูน้ำให้ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินและกรองตะกอนดินไม่ให้ไหลลงร่องน้ำ และควรขุดบ่อหรือสระน้ำไว้ในพื้นที่เพื่อใช้กักเก็บน้ำหรือระบายน้ำเมื่อฝนตกชุก และนำไปใช้เมื่อฝนทิ้งช่วง ถ้าพื้นที่เป็นดินลูกรังดินเหมือนแร่เก่า ดินทราย ดินแฉะ ให้ใช้ขังบ่อในการปลูกไม้ผล"

ทั้งนี้ เกษตรกรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900 โทร 0-2579-0111 ต่อ 2248, 2250 call center 1760 และทางเว็บไซต์ www.idd.go.th